

## 'ศักดิ์สยาม' สั่งทำแผนลดค่าบริการ

### ทุกหน่วยในสังกัด 'รถไฟฟ้า-ทางด่วน-ทล.-ขสมก.'

'ศักดิ์สยาม ชิดชอบ' สั่งทุกหน่วยในสังกัดทำแผนลดค่าครองชีพ รถไฟ.ผู้โดยสารมีส่วนร่วมลด 40% แอร์พอร์ตลิงค์ลดเหลือ 25 บาทตลอดสาย ทางหลวงจัดลดค่าผ่านทาง 5-10 บาท หากจ่ายผ่านเอ็มพาส หรืออีซีพาส ขสมก.พร้อมหันราคาตั๋วสัปดาห์-เดือนทางด่วนลด 5 บาทในบางด้าน

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงมาตรการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคมว่า ขณะนี้กรมการขนส่งทางราง (ขร.) อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลปรับลดค่าโดยสารของการขนส่งสาธารณะทุกโหมด

สำหรับรถไฟ.จะทำหนังสือขอความร่วมมือให้บีอีเอ็ม ออกผลิตภัณฑ์ตั๋วเที่ยวโดยสารร่วมที่สามารถเดินทางในระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วง สีน้ำเงินและส่วนต่อขยาย แบบ 15-30 วัน ลดราคาถูกกว่าตั๋วปกติ 30-40%

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ เตรียมมาตรการปรับลดค่าโดยสารในช่วงออฟพีค เก็บค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 20 บาท สูงสุดไม่เกิน 25 บาท เฉพาะวันธรรมดา

กรมทางหลวง (ทล.) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการปรับลดค่าผ่านทาง

พิเศษทุกประเภท ระหว่าง 5-10 บาท โดยต้องไม่กระทบคู่สัญญาเอกชน โดยทล.เตรียมลดค่าผ่านทาง 10% สำหรับรถที่ชำระค่าผ่านทางด้วยเอ็มพาส และอีซีพาส

กทพ. อยู่ระหว่างปรับลดค่าผ่านทางสำหรับระบบอีซีพาส 5 บาท ที่ด่านประชาชื่น ขาเข้า และด่านดาวคะนอง ขาเข้า ในช่วงเวลา 05.00-09.00 น. โดยจะประเมินแนวทางการดำเนินการต่อภายหลังสิ้นสุดโครงการ 30 ก.ย. นี้

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) อาจเพิ่มอัตราส่วนลดค่าโดยสารให้กับ ตัวสัปดาห์ ตัวเดือน ตัวนักเรียนและนักศึกษา ส่วนตัวโดยสารเงินสดรายวันนั้นหากจะปรับลดราคาโดยไม่กระทบภาระงบประมาณรัฐบาล ขสมก.อาจต้องไปเจรจากับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อขอส่วนลดราคาจำหน่ายก๊าซ

นายธานีรัตน์ พานิชชิวะ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง กล่าวว่า จะให้ส่วนลด 5% แก่ผู้ที่ซื้อคูปองผ่านทาง ซึ่งที่ผ่านมายังใช้ไม่มากนัก หลังจากนั้นจะเร่งให้มีการประชาสัมพันธ์ให้เกิดความรับรู้มากขึ้น แต่คงไม่สามารถลดราคาลงได้มากกว่านี้

นายจิรศักดิ์ เขาวัวชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่าบขส.มอบส่วนลด 10% จนถึงสิ้นเดือน ก.ย.นี้ ส่วนจะมีมาตรการลดค่าครองชีพเพิ่มเติม กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) จะเป็นผู้พิจารณา